



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

บราซิลทดลองเพิ่ม วัคซีนจีนได้ผล

**ภูมิคุ้มกันโควิดขึ้น
สระแก้วเปิดสมัคร
ที่กักแรงงานเขมร**

โล่งอก ผลการสอบสวนควบคุมโรค
โควิด-19 จากกลุ่มผู้สัมผัส “ผู้ต้องขัง
ชายในเรือนจำ” ที่มีเชื้อ ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**สจ.ปอ1,900ล.
สกัดแฮกเกอร์**

**หลายหน่วยระดม
กู้ระบบรพ.สระบุรี**

ตำรวจแจงแฮกเกอร์ รพ.สระบุรี
อยู่แถวไซนยุโรป หวังเครื่องมือ
พิเศษช่วยคลี่คลาย ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

สธ.ขอ 1,900 ล. ☆ ต่อจากหน้า 1

คดีพร้อมแนบต้องใช้โปรแกรมของแท้ และอย่าเปิดดูลิงก์แปลกส่วน ผอ.รพ.สระบุรีเผยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกู้ระบบ ช่วงนี้ผู้ป่วยต้องนำหลักฐานการรักษา มาด้วย "สาธิต" เตรียมเสนองบ 1,900 ล้านบาท ทางระบบ รพ. ป้องกันการแฮ็กข้อมูล ขณะที่นายกฯเผยเทคโนโลยีทันสมัยจำเป็นต้องเสริมเข้มแข็งด้านความมั่นคง เหตุการณ์ไกลาหกที่โรงพยาบาลสระบุรีบริการผู้ป่วยลำช้า หลังแฮกเกอร์ถือระบบคอมพิวเตอร์ถูกโจมตีส่งไวรัส Ransomware เข้าเครื่องคอม-

พิวเตอร์ เพื่อเรียกค่าไถ่ 200,000 บิทคอยน์ หรือ 68,000 ล้านบาท แลกกับการให้ข้อมูลคืน ทำให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานได้ แพทย์และพยาบาลต้องสอบถามประวัติคนไข้เพื่อหาข้อมูลใหม่ ขณะที่ตำรวจ บก.ปอท.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเส้นทางและข้อมูลในการกระทำความผิดของผู้ก่อเหตุ

ความคืบหน้าช่วงเช้าวันที่ 10 ก.ย. นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.โรงพยาบาลสระบุรี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ตำรวจ ปอท. และพันธมิตรจากองค์กรอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเหลือเริ่มปฏิบัติการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ พยายามหาข้อมูลทั้งหมดร่วมกันทำงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้า จากนั้นจะวางแผนทางวิเคราะห์ พัฒนา และหามาตรการป้องกันในอนาคต ส่วนเรื่องการเรียกค่าไถ่ ขณะนี้ตัวแทนอยู่ระหว่างดำเนินการ อยากขอเรื่องผู้ก่อเหตุให้เห็นใจ รพ.สระบุรี เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะ และไม่มียาขายได้มากมาย

นพ.อนันต์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประชาชนและผู้ป่วยเดินทางมารับบริการกันอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะจุดซักถามประวัติ มีผู้ป่วยมารอคิวเป็นจำนวนมาก ขอฝากถึงผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ รพ.สระบุรี ให้นำเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน ประวัติการใช้จ่ายของยาหรือตัวยามาด้วย หากไม่ได้ติดตัวมา ให้ญาติถ่ายภาพแล้วส่งมาทางไลน์ก็ได้ เพื่อเป็นการสะดวกรวดเร็วแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย

ด้าน พล.ต.ต.ชัยนันทน์ อริยวัฒน์ ผบก.ภ.จ.สระบุรี กล่าวว่า ตำรวจ บก.ปอท. กระทรวงดีอีเอส และอีกหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ส่วนข้อมูลทั้งหมดต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุจะอยู่ต่างประเทศ ต้องรอให้ผู้ชำนาญการตรวจสอบ เป็นเรื่องทางเทคนิค ทุกหน่วยงานกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรอง บข.ปส. ในฐานะหัวหน้าชุดเทคนิคสืบสวน 2 สปอ.ส.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีโรงพยาบาลสระบุรี ถูกคนร้ายส่งไวรัส Ransomware เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกค่าไถ่ ว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พล.ต.อ.สุวิวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. นำเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จัดทีมร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีของรพ.สระบุรี ทำงานร่วมกับสายลับสะเอียดทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของมัลแวร์ตัวนี้ทราบว่ามาจากต่างประเทศ ทำงานกันเป็นระบบไม่ได้แค่ดำเนินการกับ รพ.สระบุรี เพียงแห่งเดียว แต่ยังมี รพ.และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งด้วย เพียงแต่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี ส่วนจะมีกี่แห่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

พล.ต.ต.พันธนะกล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกค่าไถ่ แต่เชื่อว่าจะเรียกค่าไถ่ในอนาคต แต่ในกรณีของที่ยืนยันแล้ว มีการเรียกค่าไถ่และจ่ายเงินไปบ้างบางส่วนแล้ว การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้ต้องดูแผนเหตุการณ์ก่อนมาได้เรียงต้องไปหาให้รู้ว่าวิธีเข้ามาของมัลแวร์ตัวนี้เข้ามาอย่างไร เมื่อเข้ามาแล้วมีวิธีการทำงานอย่างไร ประเด็นเหล่านี้ยังต้องขอเวลาทำงานก่อน เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมาจากไซเบอร์ยุโรป

"สำหรับศักยภาพการทำงาน เครื่องมือที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะสืบสวนไปหาตัวคนร้ายได้อย่างง่ายดาย การทำงานบนโลกไซเบอร์ต้องประกอบด้วย 8 ส่วน คือ บุคลากร ระบบ และเครื่องมือพิเศษ ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องระบบอยู่ระหว่างการเชตระบบ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ส่วนเครื่องมือพิเศษอยู่ระหว่างการหาเครื่องมือเหล่านี้มาทำงาน" พล.ต.ต.พันธนะกล่าว ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. ในฐานะโฆษก บก.ปอท. กล่าวว่า ข้อมูลคดีนี้พบว่า เป็นไวรัสมัลแวร์ชนิดหนึ่งที่พบมานานหลายปี ผู้ก่อเหตุมักจะส่งเป็นลิงก์ที่มีข้อความลักษณะจูงใจ เมื่อมีผู้หลงเชื่อ กดลิงก์ที่เปิดอ่าน ระบบจะถูกเจาะและเข้ารหัส ต่อมาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นับเป็นความเสียหาย ส่งผลให้กินเงินของระบบ ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับข้อมูลคืน

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 15)

สธ.ขอ 1,900 ล. ☆ ต่อจากหน้า 14

โฆษกบค.ปอท.กล่าวว่าฝากแนะนำแนวทางการป้องกันคือผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายไอทีของหน่วยงานต้องหมั่นตรวจสอบช่องโหว่ของระบบในองค์กร สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยจากความเสียหายจากโจรสลัดทางไซเบอร์ 2.บุคลากรในองค์กรต้องใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น ไม่ใช่โปรแกรมปลอมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส อีกทั้งต้องหมั่นสแกนและอัปเดตที่สำคัญ ต้องไม่เปิดคู่มือหรือลิงก์แปลกๆที่แอดแอดเจอร์อาจแฝงไวรัสมาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ สุดท้ายต้องตั้งคำรหัสต่างๆที่คาดเดาได้ยาก หรือตั้งคำรหัสยืนยัน 2 ครั้ง และอย่าลืมหมั่นสำรองข้อมูลสำคัญไว้ด้วย หากทำได้แบบนี้เชื่อว่าจะสามารถป้องกันแอดแอดเจอร์เป็นอย่างดี

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีโรงพยาบาลสระบุรี แก้ไขไวรัส Ransomware ที่เข้าไปแอดแอดเจอร์ข้อมูลโรงพยาบาลว่าขณะนี้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเร่งสำรองข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ รพ.สระบุรี และขณะนี้เตรียมของงบประมาณเงินกู้ 1,900 ล้านบาท เพื่อมาวางข้อมูลทำให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดมีระบบเดียวกันเป็น National Health คาดว่าภายใน 1-2 ปี จะเห็นผล อย่างไรก็ตามทราบว่าการตรวจวินิจฉัยเข้ามาช่วยเหลือแอดแอดเจอร์ที่ปิดล็อกและพัฒนาาระบบ ป้องกันการแอดแอดเจอร์ข้อมูลร่วมกับ กสทช.

ต่อมาเวลา 16.30 น. วันเดียวกัน ที่หอประชุม ชั้น 2 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามีความทันสมัย จำเป็นต้องสร้างศักยภาพของประเทศ การจัดซื้อยุทธโปกรณ์เพื่อให้มีศักยภาพความทัดเทียม เป็นความจำเป็นทางด้านความมั่นคง เหมือนกรณีที่โรงพยาบาลสระบุรีถูกเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่จำนวน 83,000 ล้านบาท ไม่รู้ว่าอะไรถึงแพงขนาดนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือการนำเอาระบบสำรองข้อมูลมาใช้ ต้องแก้ปัญหาเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้ คนเขาจะเข้าน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ฝีมือแฮกเกอร์ยุโรป
โจมตีคอมพิวเตอร์
ศูนย์ควบคุมโรค**

**เผยมีหน่วยงาน
เสียหายค่าไถ่**

เผยมัลแวร์โจมตี
ระบบคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลสระบุรี
เรียก ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

แฮกเกอร์ □ ต่อจากหน้า 1

คำได้ 6 หมื่นล้าน มาจากฝีมือ “แฮกเกอร์” ประเทศยุโรป ซึ่งทำงานอย่างเป็นระบบ ยิ่งไวรัสข้ามประเทศเข้ามาปน กระทั่งดิจิทัล จัมมิดี คำรอง ปอท.-ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองทัพอากาศ ส่งทีมเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือพิเศษลงพื้นที่เร่งแก้ไข ยอมรับหน่วยงานราชการ-เอกชนยอมจ่ายหลักล้านเพื่อคืนข้อมูล

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรองอาเสพติด บช.ปส. หัวหน้าชุดประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-FakeNews Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีการรั่วไหลของข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสระบุรี ด้วยมัลแวร์ หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายระบบ รวมถึงฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วย ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติเคสหรือให้บริการออนไลน์ได้

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สปอ.ต.ร. ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ให้นำเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านนี้ ร่วมกับทีมกระทรวงดิจิทัล คำรอง ปอท. และศูนย์คอมพิวเตอร์ กองทัพอากาศ ไปประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยี โรงพยาบาลสระบุรี อย่างใกล้ชิด มีการประชุมร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำ และเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้จากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นยังไม่มี

เรียกค่าไถ่จากโรงพยาบาลสระบุรี ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

“จากการตรวจสอบมัลแวร์ตัวนี้ เบื้องต้นทราบว่ามาจากต่างประเทศแถบยุโรป เนื่องจากในต่างประเทศเคยเกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อเหตุของชาวต่างชาติ อีกทั้งยังไม่เคยพบว่ามีแฮกเกอร์คนไทยก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งข้ามประเทศมายังเข้าระบบโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งมัลแวร์ตัวนี้ไม่ได้ทำแค่เดียว มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีแผนประทุษกรรมเรียกค่าไถ่เหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี บางแห่งมีการจ่ายเงินไปใบราคาไม่ถึงหลักล้านบาท สุดท้ายมีการส่งข้อมูลกลับมาใช้งานได้ตามปกติ”

พล.ต.ต.พันธนะ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่พบ อาจมีเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ และเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ตอนนี้มืออาชญากรที่มีเครื่องมือพิเศษ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย พร้อมส่งทีมและเครื่องมือพิเศษไปที่โรงพยาบาลสระบุรี ถามว่าจะได้ผลหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ เพราะเพิ่งลงไปทำ ซึ่งการทำงานต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกล็อกในโรงพยาบาลสระบุรี ต้องไปหาให้รู้ว่ามีวิธีการของมัลแวร์ตัวนี้เข้ามาอย่างไร ทำงานอย่างไร ต้องขอเวลาให้ชุดทำงานด้วย อีกทั้งยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพิเศษที่มีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการจัดซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 11)

<p>โควิด □ ต่อจากหน้า 1</p> <p>ฆ่าตัวตายสูงกว่า 2 พันราย ช้ำรายวิกฤติต้มยำกุ้ง โดยเฉพาะฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์ จับมือกองปราบฯ ท้างานป้องกันเชิงรุก ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงป่วยโควิด ตรวจแล้ว 622 คนไม่พบเชื้อ เหลืออีก 382 รายรอผลตรวจ “สบค.” เผยคิดเชื้อใหม่อีก 7 ราย มาจากซาอุฯ-อินเดีย “สุกซัย” เชื้อสถานการณ์เศรษฐกิจเอเชีย คิกว่าอเมริกา-ยุโรป ขอให้ออกทน</p> <p>เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงคนไทยฆ่าตัวตายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีคนฆ่าตัวตาย 2,092 ราย ซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อ 23 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตยังเป็นห่วงการฆ่าตัวตายต่าง ๆ</p>	<p>ในโลกโซเชียลมากขึ้น เช่น ข้อความสังเสียด, ข้อความบอกลา และข้อความวางแผนการทำร้ายตัวเอง กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเร่งช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการศึกษาและพัฒนากระบวนการทำงาน กับกองปราบฯ ในด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายเชิงรุก ถือเป็น การเปิดมิติการทำงานรูปแบบใหม่ของงานด้านสุขภาพจิตของไทยในอนาคต</p> <p>นอกจากนี้กรมควบคุมโรค สธ. ได้รายงานความคืบหน้าผลการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง ว่า สรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 1,004 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 120 คน สัมผัสเสี่ยงต่ำ 884 คน ส่งตรวจแล้ว 622 คนทั้งหมด มีผลเป็นลบ ยังเหลืออีก 382 คน ที่รอผลตรวจ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชน ต้องเข้ม มาตรการต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง</p>	<p>ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์ในไทยว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 7 ราย ในสถานที่กักกันของรัฐ เดินทางมาจาก ประเทศ ซาอุฯ 5 ราย เป็นชายไทย 4 ราย อายุ 21, 22 และอายุ 35 ปี เป็นนักศึกษา และอายุ 35 ปี อาชีพว่างงาน ส่วนอีก 1 ราย เป็นหญิง ไทยอายุ 35 ปี อาชีพแม่บ้านเดินทางมาถึงไทย วันที่ 5 ก.ย. เข้าพักในสถานที่กักตัวรัฐใน กทม. ทั้ง 5 ราย ตรวจหาเชื้อแต่ไม่มีอาการ สำหรับอีก 2 ราย เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นหญิงไทยอายุ 27 ปี และเด็กชายวัย 2 ขวบ เป็นแม่ลูกกัน เดินทางมาถึงไทยวันที่ 6 ก.ย. เข้าพักในสถานที่กักตัวรัฐ จ.ชลบุรี โดยมารดา ตรวจเจอเชื้อและมีอาการเจ็บคอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น และหายใจเหนื่อยบางครั้ง</p>
--	---	---

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,454 ราย ยอด
หายป่วยแล้ว 3,310 ราย ยังรักษาใน รพ.อีก
86 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ศพ และวันนี้จะนำ
คนไทยที่ตกค้างกลับประเทศอีก 5 เที่ยวบิน
บิน 717 ราย และวันที่ 11 ก.ย.มี 2 เที่ยวบิน
บิน 66 ราย

ด้านนายสุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ
องค์การและอดีต ผอ.องค์การอนามัยโลก ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ระบุถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจช่วงไวรัสระบาด ว่า การลงทุนและ
การบริโภคในเอเชีย ถือว่าดีกว่าอเมริกาและ
ยุโรป เพราะทุกคนให้ความสำคัญกับทุกภาค
ส่วน แตกต่างจากที่อื่นที่มีการซัดซิ้นตลอด
เวลา ดังนั้นต้องค่อย ๆ เปิดประเทศ เราต้อง
อดทน การคำนวณมองว่าหัตถ์น้อยลง รวมถึง
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นทุกเดือน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เปิดแผนยุทธศาสตร์สู้โควิด
สร้างงาน-มีรายได้-ฟื้นฟูศก.
ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึง
รวม.แรงงานตรวจด้านอรัญฯ
สั่งจหนท.คัดกรองเข้มต่างด้าว
เร่งใช้ค่าย'ตชด.'กักตัว14วัน**

ไทยติดเชื้อใหม่ 7 ราย มาจากซาอุฯ 5 อินเดีย 2 เข้า
กักตัวในสถานที่ของรัฐ ด้านสธ.สรุปผลตรวจผู้สัมผัส
ดีเจผู้ต้องขังทั้งหมด 1,004 คน พบ 570 คน ผลเป็นลบ
และ 622 ราย พันระยะกักตัว 14 วัน เหลือ 382 คู่ต่อ
ด้านรมว.แรงงานตรวจตม.อรัญฯติดตามมาตรการคุม
เข้มคัดกรองแรงงานต่างด้าว เล็งใช้ จันทบุรีโมเดล เปิด
ให้แรงงานกัมพูชาช่วยเกษตรกรเมืองจันทร์เก็บลำไย
ประสานค่าย ตชด.ให้กักตัว 14 วัน ก่อนทำงาน ลดความ
เดือดร้อนชาวสวน ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

โควิด-19

ไม่มีแรงงานใช้ ขณะที่คกก.ยุทธศาสตร์สั่ง
ทำแผนแม่บทเฉพาะกิจรับมือผลกระทบ
ไวรัสโควิด-19 ให้คนมีงานทำ ดูแลกลุ่ม
เปราะบาง มุ่งสร้างอาชีพ-สร้างรายได้
ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงาน
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
ว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 7 ราย ในสถานที่
กักกันของรัฐ ทำให้มีขอดผู้ป่วยยืนยัน
สะสม 3,454 ราย ขอดหายป่วยสะสม
3,310 ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล
86 ราย ขอดผู้เสียชีวิตสะสมวันที่ 58 ราย

ติดเชื้อ7มาจากซาอุดี-อินเดีย

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 5 ราย เดินทาง
มาจากซาอุดีอาระเบีย 5 ราย เป็นชายไทย
4 ราย อายุ 21, 22, 35 ปี อาชีพนักศึกษา
และอายุ 35 ปี อาชีพช่างงาน และหญิงไทย
1 ราย อายุ 35 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทาง
มาถึงประเทศไทยวันที่ 5 กันยายน เข้าพัก
ในสถานที่กักตัวของรัฐที่กทม. ตรวจหา
เชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน ผลตรวจ
พบเชื้อทั้งหมดไม่มีอาการ ส่วนอีก 2 ราย
เดินทางมาจากอินเดีย เป็นหญิงไทย อายุ
27 ปี และเด็กชายอายุ 2 ปี เป็นมารดา
และบุตร เดินทางถึงประเทศไทยวันที่
6 กันยายน เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ
ที่ชลบุรี เข้าพักห้องเดียวกัน ตรวจหาเชื้อ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ
โดยพบว่ามารดามีอาการตั้งแต่วันที่ 7
กันยายน คือ เจ็บคอ มีเสมหะ จมูกไม่
ได้กลิ่นและหายใจเหนื่อยบางครั้ง

สัมผัสดีเจ570คน-ไม่ติดเชื้อ

วันเดียวกัน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานความ
คืบหน้าผลสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่
ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำว่า
สรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสร่วม 1,004 คน
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 120 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
884 คน ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 570 คน
ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ในจำนวนนี้พ้นระยะ
กักตัว 622 คน รายละเอียดดังนี้

1.บุคคลในครอบครัว มีผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง 6 คน ภรรยา ถูก 2 คน น้อง
ภรรยา พ่อตา แม่ยาย ตรวจครั้งที่ 1 และ 2
ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการ
กักกันและเฝ้าระวังแล้ว 2.ผู้พักอาศัยใน
คอนโดฯ มีผู้สัมผัส รวม 143 คน ทั้งหมด
ให้ผลเป็นลบ 3.ศาลอาญา มีผู้สัมผัส
รวม 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน

ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ให้ผลเป็นลบ และมี
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 146 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ
ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว

4.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีผู้สัมผัส
รวม 6 คน ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ
14 วัน จะครบวันที่ 18 กันยายน

5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 121 คน
แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 85 คน เป็นผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง 24 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 61 คน
ส่งตรวจ 8 คน เก็บตัวอย่างตรวจ ครั้งที่ 1

ให้ผลเป็นลบ และแบ่งเป็นผู้ต้องขัง 36 คน
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 คน ตรวจครั้งที่ 1
และ 2 ให้ผลเป็นลบ และพบผู้สัมผัสเสี่ยง
สูงเพิ่ม 1 คน ซึ่งถูกประกันตัวออกไป

ขณะนี้ติดตามได้แล้ว นัดเก็บตัวอย่างตรวจ
วันที่ 16 กันยายน 6.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีผู้สัมผัส รวม 8 คน (ผู้ต้องขังรุดกัน
เดียวกัน) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด

ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ให้ผลเป็นลบ
ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว

7.ร้านอาหารพระราม 3 พบผู้สัมผัส
รวม 38 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 คน
ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
33 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

29 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมด
 ครอบงำการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว 8.ร้าน
 อาหารพระราม 5 มีผู้สัมผัส รวม 60 คน
 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 คน ทั้งหมดให้ผล
 เป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 คน
 ทั้งหมดครอบงำการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว
 9.ร้านอาหารที่ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส
 รวม 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน
 ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัส
 เสี่ยงต่ำ 13 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ
 ทั้งหมดครอบงำการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว
 10.ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสเป็นพนักงาน
 ร้านอาหารและร้านค้า รวม 112 คน เป็น
 ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ
 11.สถานศึกษาในจ.สมุทรปราการ มีผู้สัมผัส
 3 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ครอบ
 ระยะเวลาเฝ้าระวังแล้ว 12.ห้างสรรพสินค้า
 ย่านสุขสวัสดิ์ พบจากกล้องวงจรปิด ไม่พบ
 ทะเบียนรถผู้ปวยในสถานที่และเวลาดังกล่าว
 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุข
 ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคง
 ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวน
 และมาตรการป้องกันโรคของกระทรวง
 สาธารณสุขต่อเนื่องจนครบกระบวนการ

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

รมว.แรงงานลุยตรวจด่านอรัญฯ
 ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามมาตรการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ของด่าน ตม.อรัญประเทศ กรณีมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ พร้อมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 นอกจากนี้ รมว.แรงงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนไทยที่ติดค้างในกัมพูชาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศ 7 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 2 คน ที่จุดคัดกรองด่าน ตม.อรัญประเทศ ก่อนนำไปกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.

เล็งใช้ค่ายตรวจกักตัวแรงงาน

นายสุชาติเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม หวังสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดน เพราะหลายประเทศระบาดหนัก และกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานที่เข้ามาตามตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะอาจทำให้เกิดการระบาดระลอก 2 จึงลงพื้นที่มาตรวจดูข้อเท็จจริง ซึ่งกระทรวงแรงงานเล็งเห็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการภาคเกษตรชาวไทย จึงนำเสนอแนวทางรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ซึ่งขณะนี้กำลังใช้ จันทบุรี เป็นโมเดลนำแรงงานกัมพูชาเข้ามาเก็บผลผลิตผลไม้ในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการจัดเตรียมสถานที่รองรับการกักตัว 14 วันของแรงงานเหล่านี้

“ขณะนี้เราประสานความร่วมมือไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอใช้พื้นที่ในค่าย ดชด.ตามพื้นที่จังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเป็นสถานที่กักตัว 14 วัน ของแรงงานต่างด้าว เพราะทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลดลง และสามารถควบคุมได้อีกด้วย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็วๆ นี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร” นายสุชาติกล่าว และว่า ส่วนการป้องกันได้กำชับไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดให้บูรณาการกับหน่วยทหารและตำรวจในพื้นที่ ป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้า

เมืองผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตลอดแนวชายแดน” นายสุชาติกล่าว

กกก.ยุทธศาสตร์ทำแผนรับโควิด

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมรับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน โดยคณะกรรมการเห็นชอบ 4 มาตรการสำคัญคือ 1.การแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือความจำเป็นของประเทศ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอให้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระหว่างปี 2564-2565 กำหนดเป้าหมายหลักให้ คนมีงานทำ ยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลทั่วถึง สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่สภาวะปกติ และวางรากฐานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

2.โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ตามร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษรวม 250 โครงการ โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวม 321 โครงการ ทั้งนี้ เป็นการเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสำคัญดังกล่าวตามที่สภาพัฒน์เสนอโดยมอบให้สำนักงบประมาณไปจัดงบประมาณ 2565 รองรับ 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรืองบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ตั้งก.ยุทธศาสตร์เพิ่ม 6 ด้าน

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มเติม 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงให้พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น

ประธาน ด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ให้นายเอ็นดู เชื้อสุวรรณ เป็นประธาน ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ นายชนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธาน ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้นายพงศ์ไพรมวาศุติ เป็นประธาน มาตรการที่ 4.เห็นชอบร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศ(ฉบับที่...) พ.ศ....และ 5.แนวทางจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ทะลุ 28 ล้านราย
ติดโควิดทั่วโลก-ตาย 9 แสนศพ
อินเดียป่วยวันเดียว 9.5 หมื่นคน

ไวรัสโควิด-19 ยังลามไม่หยุด ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ 28 ล้านคนไปแล้ว ส่วนยอดเสียชีวิตรวมเกินกว่า 9 แสนศพ อินเดียยังวิกฤติต่อเนื่อง ติดเชื้อมากกว่า 95,735 คน เป็นสถิติสูงสุดในโลก นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรกที่ยืนเมื่อปลายปีที่แล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 75,000 คนแล้ว “เมียนมา” พบผู้ป่วยใหม่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่วันเดียว 180 คน รัฐบาลสังคมนิยมเพิ่มอีก 21 เขตในภูมิภาคย่างกุ้ง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน ▶ ต่อ : ทะลุ 28 ล้าน - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ทะลุ 28 ล้าน

เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ขณะนี้ทั่วโลกมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม รวม 28,054,015 ราย เสียชีวิตแล้ว 908,522 ราย รักษาหายแล้ว 20,120,422 ราย โดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มียอดผู้ป่วยสูงสุดในโลก ที่จำนวน 6,549,771 ราย และเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกเช่นกัน ที่จำนวน 195,245 ราย รองลงมา

คือ อินเดีย ติดเชื้อ 4,470,166 ราย เสียชีวิต 75,119 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,199,332 ราย เสียชีวิต 128,653 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,046,370 ราย เสียชีวิต 18,263 รายเปรู ติดเชื้อ 702,776 ราย เสียชีวิต 30,236 ราย

ขณะที่บริษัทฯ 9 แห่งทั่วโลกกำลังอยู่ในระหว่างช่วงพักการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 3 ในวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี แอสตราเซนคา บริษัทฯ ของอังกฤษ ได้ประกาศหยุดการทดลองทางคลินิกในวัคซีนที่พัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสัปดาห์นี้หลังอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดสอบมีอาการป่วยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่อยู่ในขั้นตอนที่ก้าวหน้ากว่าวัคซีนของบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก แต่การระงับการทดลองทางคลินิกถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้

รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของรัสเซียประกาศอนุมัติวัคซีนและเริ่มทดลองฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครในกรุงมอสโกวันนี้ อาสาสมัครที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ได้แก่ ลูกสาวของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และนายวลาดีเมียร์ เซอร์โรนอฟสกี หัวหน้าพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย

ขณะที่ผู้ว่าการรัฐเซาเปาลูของบราซิล ระบุว่า ผลการทดลองทางคลินิกในวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ของจีนให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก และอาจเริ่มโครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศได้เร็วสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

ส่วนที่ประเทศจีน บริษัทซิโนฟาร์ม ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เริ่มต้นทำการทดลองวัคซีนระยะสามในเปรู ซึ่งทางการตั้งเป้าว่าในรอบนี้จะฉีดวัคซีนในอาสาสมัครได้ 3,000 คน และจะมีการฉีดวัคซีนรอบใหม่ในสัปดาห์หน้าอีก 3,000 คน โดยอาสาสมัครที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องมีอายุระหว่าง 18-75 ปี หลังจากที่ทั้ง 6,000 คนรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกไปแล้วจะต้องรออีก 1 เดือน จึงจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากนั้นจะมีการสังเกตอาการเป็นเวลา 4 เดือน โดยจะมีการตรวจเช็คสุขภาพประจำวัน โดยบริษัทซิโนฟาร์มได้จัดสรรวัคซีน 30,000 โดส สำหรับทดลองฉีดให้อาสาสมัคร และมีผู้เข้าร่วมฉีดวัคซีนไปแล้ว 10,000 คนในบราซิลและสหรัฐอเมริกาบริบอเมริกา และหลังจากนี้จะมีการทดลองในโมร็อกโก และอาร์เจนตินาด้วย

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ว่าสถิติผู้ป่วยสะสมมีจำนวนอย่างน้อย 4,465,863 คน เพิ่มขึ้น 95,735 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดทั้งระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งยังเป็นสถิติการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดภายในวันเดียวบนโลก นับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ป่วยคนแรกที่จีน เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ส่วนอินเดียพบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมามีในรอบวันเดียวกันมีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 1,172 คน เป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในอินเดียสะสมเป็นอย่างน้อย 75,062 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 1.68% และสถิติของผู้ที่ได้รับการรักษาหายสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 3,471,783 คน เพิ่มขึ้น 72,939 คน

ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกรองเพียงสหรัฐ ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในอินเดียอยู่ในอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐและบราซิล

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด จนถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 180 คน เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 1,889 คน โดยเมื่อช่วงครึ่งเช้าของวันพุธตรวจพบผู้ติดเชื้อ 98 คน จากจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่อยู่ในภูมิภาคย่างกุ้งมากถึง 93 คน และเป็นการติดเชื้อจากภายในประเทศทั้งหมด ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 12 คน และรักษาหายเพิ่มเป็นอย่างน้อย 553 คน โดยรัฐบาลเมียนมาปรับลดเกณฑ์ การพิจารณาให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อสำรองเตียงให้เพียงพอสำหรับการรับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด นับตั้งแต่พบการติดเชื้อภายในประเทศ ที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมามีทั้ง กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาได้ประกาศขยายขอบเขตมาตรการล็อกดาวน์ในภูมิภาคย่างกุ้งเพิ่มอีก 21 เขต ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ติดเชื้อสะสมไม่ต่ำกว่า 5 คน ทำให้ขณะนี้มียอดอย่างน้อย 28 เขตในภูมิภาคย่างกุ้งที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดในภูมิภาคย่างกุ้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 675 คน นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ซีมัลแวร์โจมตีรพ.สระบุรี
ฝีมือแฮกเกอร์ต่างประเทศ
ดีอีเอสส่งผู้เชี่ยวชาญแก้ไข**

ตร.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาโจรไซเบอร์
แฮกข้อมูล รพ.สระบุรี คาดมาจากยุโรป เผยมีหน่วยงานรัฐ-เอกชน
ยอมจ่ายเงินแลกข้อมูลคืน ▶▶▶ ต่อ : รพ.สระบุรี -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รพ.สระบุรี

ปอท.ไม่ยืนยันฝีมือคนในหรือต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรองอาเสพติด บช.ปส. หัวหน้าชุดประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงกรณีคนร้ายโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ รพ.สระบุรี ด้วยมัลแวร์ หรือไวรัส เรียกค่าไถ่เป็นเงินสกุลดิจิทัล 2 แสนบิตคอยน์ หรือประมาณ 63,000 ล้านบาท เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบและฐานข้อมูลคนไข้ ระบบบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปสืบค้นหรือให้บริการออนไลน์ได้

ว่าทางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตร.(สปอศ.ตร.) ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.ให้นำเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ร่วมมือกับทีมจากกระทรวงดิจิทัลฯ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และศูนย์คอมพิวเตอร์ กองทัพอากาศ ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยี รพ.สระบุรี อย่างใกล้ชิด

พล.ต.ต.พันธนะกล่าวต่อว่า ได้มีการประชุมร่วมกัน และแบ่งหน้าที่กันทำ โดยเร่งเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งจากที่ได้รับรายงานเบื้องต้น ยังไม่มีการเรียกค่าไถ่จาก รพ.สระบุรี ตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ ส่วนการตรวจสอบมัลแวร์ตัวนี้ ทราบว่ามาจาก

ต่างประเทศแถบยุโรป เนื่องจากในต่างประเทศ เคยเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการก่อเหตุของชาวต่างชาติ อีกทั้งยังไม่เคยพบว่ามีแฮกเกอร์คนไทย ก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อน

อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวน่าจะมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งข้ามประเทศมายังเข้าระบบ รพ.สระบุรี ซึ่งมัลแวร์ตัวนี้ไม่ได้ทำแห่งเดียว มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีแผนประทุษกรรมเรียกค่าไถ่เหมือนกัน แต่อาจไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี บางแห่งจ่ายเงินไปในราคาไม่ถึงหลักล้านบาท สุดท้ายมีการส่งข้อมูลกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ส่วนจะกี่แห่งนั้นอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

พล.ต.ต.พันธนะกล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่พบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ และเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ขณะนี้มีเอกชนที่มีเครื่องมือพิเศษและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย พร้อมส่งทีมและเครื่องมือพิเศษไปที่ รพ.สระบุรี ถามว่าจะได้ผลหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ เพราะเพิ่งลงไปทำ โดยการทำงานต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกลักลอบใน รพ.สระบุรี ต้องไปหาให้รู้่ววิธีการของมัลแวร์ตัวนี้ เข้ามาอย่างไร ทำงานอย่างไร ต้องขอเวลาให้ชุดทำงานด้วย

“ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพิเศษที่มีคุณภาพ อนาคตน่าจะมีการจัดซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” พล.ต.ต.พันธนะกล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท.เปิดเผยว่า ทาง บก.ปอท.กำลัง

เร่งสืบสวนขยายผลกรณี รพ.สระบุรี ถูกแฮกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ เรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการคืนข้อมูลในระบบโรงพยาบาลเบื้องต้นยังไม่ยืนยันว่ากระทำจากในหรือนอกประเทศ แต่เชื่อว่ามีความต้องการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคลายล็อกข้อมูล เพราะรูปแบบการก่อเหตุมีลักษณะเป็นแฮกเกอร์ ที่เคยก่อเหตุเจาะข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในประเทศไทยมาแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ บก.ปอท.พบว่าในอดีตมีหลายบริษัทไม่สามารถกู้ข้อมูลในระบบคืนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าไถ่ แต่กรณีการเจาะระบบข้อมูลเรียกค่าไถ่จากโรงพยาบาลถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปกติแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลส่วนข้อมูลคืนพบว่า เป็นมัลแวร์ชนิดหนึ่ง ที่พบมานานหลายปี โดยผู้ก่อเหตุมักจะส่งเป็นลิงก์ที่มีข้อความลักษณะจูงใจ เมื่อมีผู้หลงเชื่อ กดลิงก์เปิดอ่าน ระบบจะถูกเจาะและเข้ารหัส ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ส่งผลให้เจ้าของระบบ ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับข้อมูลคืน

รอง ผบก.ปอท.กล่าวเตือนถึงบุคลากรและผู้ดูแลระบบของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงตกเป็นเป้าหมาย ว่าควรหมั่นเฝ้าระวังสำรองข้อมูล ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ และกำชับให้เฝ้าระวังไวรัสทุกรูปแบบที่แฝงมาในรูปแบบของลิงก์ต่างๆ ที่สำคัญแนะนำให้ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ รวมา.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงกรณีคนร้ายแฮกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รพ.สระบุรี เรียกค่าไถ่แลกกับการปลดล็อกการเข้าถึงข้อมูล ว่าได้ประสานกับทางโรงพยาบาลแห่งนี้แล้ว มีการเก็บข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ลงในระบบ ทั้งในเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาล และทราบว่ามีคนเข้าไปแฮกเพื่อปิดการมองเห็นประวัติคนไข้ 3-4 ปีหลัง ทาง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

<p>ดีเอส ได้ส่งทีมงานสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเน็ตค้ำ และผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ ซึ่งข้อมูลบางส่วนน่าจะถูกลบมาได้</p> <p>นายพุทธิพงษ์เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีกรนำข้อมูล ของโรงพยาบาลไปทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนั้น ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับสาเหตุที่มีการแลกข้อมูล อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลดังกล่าว ไม่ได้มีระบบป้องกันหรือรองรับที่ดี</p>	<p>เพียงพอ จึงทำให้ถูกเข้ามาเจาะข้อมูลได้ ถือเป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยทางดีเอส วางแนวทางการพัฒนาและป้องกันไว้แล้ว ซึ่งมีหน่วยงานเน็ตค้ำ เข้าไปช่วยวางระบบป้องกันให้ หากหน่วยงานใดติดต่อมา ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำในการวางระบบป้องกันข้อมูลสำคัญ</p> <p>“เรื่องนี้น่าเสียดายที่มีกระบวนการเข้าไปหาประโยชน์จากโรงพยาบาลเพราะหลักสากล มักจะไม่ทำกัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชน” นายพุทธิพงษ์กล่าว</p>
--	---

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ตร. แฉฝีมือ 'แก๊งยุโรป'
แฉกข้อมูล 'รพ. สระบุรี'

ตร. เฉลยคนปล่อยไวรัสมาจากยุโรป ผอ. รพ. สระบุรีชี้โรงพยาบาล
ไซค์รายเจอดคนร้ายส่งเจอด 'พุทธิพงษ์' เผยทีม 'เอ็ดด้า' ภูข้อมูล
รพ. สระบุรี คืบได้บางส่วนแล้ว ชี้เป็นบทเรียนต้องจัดระบบป้องกัน
(อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

‘รฟ.สระบุรี’

‘บิกตู’ชัตคนเลวแยกรฟ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่หอประชุม ชั้น 2 อาคารอนุประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานในการรับฟังการแสดงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกล่าวให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า มีความทันสมัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างศักยภาพของประเทศ การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ก็เพื่อให้มีศักยภาพความทัดเทียม เป็นความจำเป็นทางด้านความมั่นคง เหมือนอย่างกรณีโรงพยาบาล (รพ.) สระบุรี ถูกเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ จำนวน 63,000 ล้านบาทว่า มีการเรียกค่าไถ่หลายล้านบาท ไม่รู้ว่าเริ่มถึงแผนขนาดนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือการนำเอาระบบสำรองข้อมูลมาใช้ ต้องแก้ปัญหาเมื่อโลกมันแบบนี้ คนละมันเยอะขึ้น

‘พุทธิพงษ์’สั่งล่าคนไทยหรือต่างชาติ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีเอสได้สั่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ดด้า เป็นผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทันที โดยขณะนี้ชายผู้ระบบเก็บประวัติคนใช้ได้บางส่วนแล้ว เบื้องต้นพบว่ายังไม่กระทบข้อมูลสำคัญ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อยู่ระหว่างติดตามแอกเกอร์เรียกค่าไถ่ข้อมูลรายนี้ ว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ

นายพุทธิพงษ์กล่าวไว้ที่ผ่านหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการเตรียมระบบรองรับสำหรับกรถูกคุกคามทางไซเบอร์ กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนให้หลายหน่วยงานหันมาตระหนักถึงระบบการปกป้องข้อมูล โดยกระทรวงดีอีเอสให้เอ็ดด้าดำเนินการนโยบายเชิงรุกให้คำแนะนำเรื่องการวางระบบป้องกัน เพราะเรื่องมัลแวร์เรียกค่าไถ่ และฟิชซิงอีเมล ถือเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั่วโลก

“เสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่คนร้ายลงมือทำกับโรงพยาบาล เป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาชีวิตผู้คน เชื่อว่าถ้าจับตัวคนร้ายได้ สังคมไม่ยอมรับแน่นอน” นายพุทธิพงษ์กล่าว

ตร.เผยฝีมือแอกเกอร์จากยุโรป

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต. พันธนะ นุชนารถ ผบ.ช.ว.กรอ.ยาเสพติด บช.ปส. หัวหน้าชุดประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยความคืบหน้ารายใจมัลแวร์คอมพิวเตอร์ รฟ.สระบุรี ด้วยมัลแวร์ หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายระบบ รวมถึงฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วยว่า

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปอส.ตร.รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.ให้นำเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านนี้ร่วมกับทีมดีอีเอส ตำรวจบก.ปอท. และศูนย์คอมพิวเตอร์ กองทัพอากาศ ไปประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยี รฟ.สระบุรี อย่างไรก็ตาม การประชุมร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำ และเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นยังไม่มีการเรียกค่าไถ่จากรฟ.สระบุรี ตามที่เป็นข่าว

ผลการตรวจสอบมัลแวร์ตัวนี้ ทราบว่ามาจากแถบทวีปยุโรป ในต่างประเทศเคยเกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการก่อเหตุของชาวต่างชาติ อีกทั้งยังไม่เคยพบว่ามีแอกเกอร์คนไทยก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งข้ามประเทศมาอีกรบบ รฟ.สระบุรี มัลแวร์ตัวนี้ไม่ได้ทำแ่งเดียว มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีแผนประทุษกรรมเรียกค่าไถ่เหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่มีกรแจ้งความดำเนินคดี บางแห่งมีการจ่ายเงินไปใบราคาไม่ถึงหลักล้านบาท สุดท้ายมีการส่งข้อมูลกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ส่วนจะแก้แ่งนั้น อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่งผู้เชี่ยวชาญเอกชนเข้าช่วย

พล.ต.ต.พันธนะกล่าวอีกว่า เป็นเรื่องใหม่ที่พบอาจมีเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศและเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ตอนนี้มีเอกชนที่มีเครื่องมือพิเศษและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย พร้อมส่งทีมและเครื่องมือพิเศษไปที่ รฟ.สระบุรี คาดว่าจะได้ผลหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ เพราะเพิ่งลงไปทำ การทำงานต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกล็อกใน รฟ.สระบุรี ต้องไปหาให้รู้ว่าการของมัลแวร์ ตัวนี้เข้ามาอย่างไร ทำงานอย่างไร ต้องขอเวลาให้ชุดทำงานด้วย อีกทั้งยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพิเศษที่มีคุณภาพ ในอนาคตคาดว่าจะมีการจัดซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบ.ปอท. เปิดเผยว่า พล.ต.ต.ไพฑูริย์ น้อยท่น ผบ.ปอท.สั่งการให้ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายสืบสวน บก.ปอท.ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงพักท้องที่และหน่วยเกี่ยวข้องคดีนี้ บก.ปอท.จะดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบอย่างเต็มที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกู้คืนข้อมูลกลับมา ทั้งนี้ ขอแนะนำแนวทางการป้องกันให้ผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายไอที หมั่นตรวจสอบช่องโหว่ของระบบในองค์กร บริหารจัดการข้อมูลให้ปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร ไม่ใช่ไปตระกมลต่อความโหดจากอินเทอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ไม่เปิดดูอีเมลหรือลิงก์แปลกๆ รวมถึงต้องตั้งคำรหัสยืนยัน 2 ครั้ง และหมั่นสำรองข้อมูลสำคัญไว้

ตร.ชี้อาชญากรรมออนไลน์

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ร.ร.นรต.) นครปฐม พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวระหว่างจัดประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” เพื่อเป็นเวทีระดับชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนา และบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนางานตำรวจอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเกิดมิติแห่งองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของอาชญากรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทางวิชาการจำนวน 23 เรื่อง แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จำนวน 10 เรื่อง กลุ่มสาขานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง และกลุ่มสาขานิติศาสตร์ จำนวน 9 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คนว่า ขอเล่าเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุที่เกิดขึ้นคือ มีแอกเกอร์เข้ามาทำลายระบบของ รฟ.แห่งหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องข้อมูลพื้นฐานถูกทำลาย แต่ยังคงที่ระบบการรักษาพยาบาล เช่น การผ่าตัด การดูแลรักษาผู้ป่วยร้ายแรงยังสามารถดำเนินการได้ เรื่องที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไปติดตามจับกุมบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการปั่นยอดโลด ยอดวิว เช่น การปั่นยอดเพลง การขายเครื่องสำอาง โดยใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ตารางเมตร ใช้โทรศัพท์ 1,000 กว่าเครื่อง ประกอบธุรกิจออนไลน์นี้ ดังนั้น จำนวนยอดโลด ยอดวิว ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก และเรื่องที่ 3 วันที่ 9 เดือน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 8)

9 ทัวโลกจัดโปรโมชันเพื่อการค้าขาย มีธนาคารหลายแห่งส่งข้อความมายังผู้ใช้บริการว่าหมายเลขบัตรเครดิตของท่านมีธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น บัตรเครดิตของคุณก็โดนไป 4 ใบ ผมในฐานะผู้ปราบปรามหนี้ของระบบยังถูกแอกเกอร์ทดสอบเพราะการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายมากเพียงค้นหาข้อมูลจากชื่อ นามสกุลเท่านั้น นี่คือนโลกที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชนทุกคน

“จาก 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเพียงพอต่อความสำคัญของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ในวันนี้จึงตอบโจทย์ปัญหาอาชญากรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี วันนี้ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับอาชญากรรมดังกล่าวมานี้ แต่ก็เชื่อว่า 3 เหตุการณ์ที่เกิด หลักสูตรของ รร.นรต.ก็ยังไม่ทัน เนื่องจากอาชญากรรมในปัจจุบันจะเดินไปข้างหน้านำกระบวนการยุติธรรมไป 1 ก้าวเสมอ” พล.ต.ท.ปิยะกาสาว

เผยคนร้ายลุ่มเจอรพ.สระบุรี

ที่ รพ.สระบุรี นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโรงพยาบาล ขณะที่ประชาชนมาใช้บริการ นพ.อนันต์ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ และสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการ ก่อนเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดส่งทีมไซเบอร์ 1 ทีม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท.เข้ามา รวมทั้งองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ได้มีการประชุมปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน และเริ่มปฏิบัติการ วิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอุปกรณ์ พยายามหาข้อมูลทั้งหมด ทั้งหมดร่วมกันทำงาน คาดว่าราว 1-2 สัปดาห์ น่าจะมีคำตอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมคนร้ายจึงจะแจกแอกข้อมูล รพ.สระบุรี นพ.อนันต์ตอบว่า สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแจ้งว่าเป็นการลุ่มเข้ามามากกว่า กลายเป็นความโชคดีของ รพ.สระบุรี ปกติกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ แต่มุ่งไปที่บริษัทเอกชนมากกว่าที่สามารถเรียกค่าไถ่ได้แพงๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่าคนร้ายได้ติดต่อเรียกค่าไถ่อีกหรือไม่ นพ.อนันต์ตอบว่า ขณะนี้ตัวแทนกำลังดำเนินการอยู่ จึงอยากขอเรื่องผู้เหตุให้เห็นใจ รพ.สระบุรี เป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุขไม่มีรายได้มากมาย ส่วนผลกระทบที่ประชาชนมาใช้บริการจะได้รับนั้น นพ.อนันต์กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลยังคงรักษาความเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษา มีการประชุมสรุปปัญหาทั้งหมดยื่นพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ เราจะผ่านมันไปได้

นพ.อนันต์กล่าวว่า ช่วงนี้ยากลำบากถึงผู้มาใช้บริการที่ รพ.สระบุรี โปรดนำเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ประวัติการใช้ยา ของยา หากไม่ได้ติดตัวมาให้คนทางบ้านถ่ายแล้วส่งมาทางไลน์ เพื่อเป็นการสะดวกรวดเร็วแก่แพทย์ พยาบาล และตัวท่านเองด้วย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เผย1พันคนไม่ติดโควิด
ผลตรวจคนใกล้ชิดดีเจ
ราชบุรีจับพม่าเข้าไทย
'บิ๊กตู่'หัวโตะถก กก.ยุทธศาสตร์ชาติ สศช.ชง
ทำแผนแม่บทเฉพาะกิจรับมือโควิด 'สุชาติ'ลุย
ตรวจแรงงานต่างด้าวสระแก้ว (อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ไม่ติดโควิด

สศช.ชงแผนเฉพาะกิจสู้โควิด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ผลการประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ 1.การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือความจำเป็นของประเทศ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เสนอให้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงระหว่างปี 2564 ถึง 2565 กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้คนมีงานทำ สามารถยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 2.โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ เป็นโครงการต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษรวม 250 โครงการ, โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวม 321 โครงการ เป็นการเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญดังกล่าวตามที่ สศช.เสนอ มอบให้สำนักงานประมาณไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่องรับ 571 โครงการในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรืองบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตั้งกก.เพิ่มครอบคลุม6ด้าน

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มเติมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ให้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม สิบญู เรือง เป็นประธาน, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้นายณัฐพงษ์ศิริติกร เป็นประธาน, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้นายเอ็นดู ชื่อสุวรรณ เป็นประธาน, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธาน, ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้นายพงษ์ไพรมุชิต เป็นประธาน

4.เห็นชอบร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ... และ 5.แนวทางการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี

ไทยป่วยใหม่7รายจากตปท.

ที่เพชฌัญญูศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) รวมสะสม 3,454 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 516 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,310 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 86 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,454 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 1,868 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 635 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบีย 5 ราย และอินเดีย 2 ราย สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 288,063 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 28,021,495 ราย อาการรุนแรง 60,533 ราย รักษาหายแล้ว 20,098,217 ราย เสียชีวิต 907,982 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 6,549,475 ราย 2.อินเดีย 4,462,965 ราย 3.บราซิล 4,199,332 ราย 4.รัสเซีย 1,041,007 ราย และ 5.เปรู 702,776 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 122

ศบค.ถกเครือข่ายทั่วประเทศ

วันเดียวกัน ที่อิมแพค เมืองทองธานี

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครั้งที่ 1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานระดับส่วนกลาง และระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกิจการและกิจกรรมของทุกภาคส่วน และเตรียมแผนรับมือการระบาด

ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เป้าหมายหลักของการบริหารสถานการณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 คือสามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อโรคได้ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้ และรักษาโรคได้ ปัจจุบันมีประชาชนส่วนหนึ่งประสบความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนกับในช่วงเวลา ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรอบความรับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังระบอบรุนแรงและต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยแม้อยู่ในระดับควบคุมได้ แต่ต้องเตรียมรับมือการระบาดในระลอก 2 สำนักงานประสานงานกลาง ศบค.พิจารณาเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค สธ. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 630 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ คณะวิทยากรของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนคณะทำงานของ ศบค.

ผลตรวจคนใกล้ติดเชื้อโควิด

วันเดียวกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR วันที่ 10 กันยายน 2563 ได้แก่ 1.บุคคลในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ได้แก่ ภรรยา ลูก 2 คน น้องภรรยา พ่อตา แม่ยาย ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว 2.ผู้ที่พักอาศัยใน คอนโดมีผู้สัมผัส 143 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 3.ศาลาอาณานิคมมีผู้สัมผัส 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ให้ผลเป็นลบ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) 146 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว

เช็กยิบพันชตถนบับัด

4.พร.ราชทัณฑ์ มีผู้สัมผัส 6 คน ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน จะครบวันที่ 18 กันยายนนี้ 5.พันชตถนบับัดพิเศษกลาง 121 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ 85 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 61 คน ส่งตรวจ 8 คน เก็บตัวอย่างตรวจครั้งที่ 1 ให้ผลเป็นลบ และแบ่งเป็นผู้ต้องขัง 36 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 คน ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ให้ผลเป็นลบ และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม 1 คน ถูกประกันตัวออกไป ขณะนี้ติดตามได้แล้ว นัดเก็บตัวอย่างตรวจวันที่ 16 กันยายนนี้ 6.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีผู้สัมผัสรวม 8 คน เป็นผู้ต้องขังรถคันเดียวกัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว 7.ร้านอาหารพระราม 3 พบผู้สัมผัสรวม 38 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 คน ผลการตรวจทางห้องแล็บ 29 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว 8.ร้านอาหารพระราม 5 มีผู้สัมผัส 60 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 คน ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว

ผลตรวจ1,004คนเป็นลบ

9.ร้านอาหารที่ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ทั้งหมดครบการกักกันและเฝ้าระวังแล้ว 10.ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสเป็นพนักงานร้านอาหารและร้านค้า 112 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 11.สถานศึกษาใน จ.สมุทรปราการ มีผู้สัมผัส 3 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ครบระยะเวลาการเฝ้าระวังแล้ว 12.ห้างสรรพสินค้า ย่านสุขสวัสดิ์ พบว่าจากกล้องวงจรปิด ไม่พบทะเบียนรถของผู้ป่วยในสถานที่และเวลาดังกล่าว สรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 1,004 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 120 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 884 คน ส่งตรวจ 570 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการป้องกันโรคของ สธ.อย่างต่อเนื่องจนครบกระบวนการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทย สำหรับสถานศึกษา ถึงแม้ผู้ปกครองที่ติดเชื้อไปส่งเด็ก แต่ไม่ได้เข้าไปที่ด้านในโรงเรียน คนในโรงเรียนจึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง และโอกาสได้รับเชื้อต่ำมาก เนื่องจากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปกครองที่ติดเชื้อโดยตรง และสวมหน้ากากขณะที่ไปส่งเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงมีครูกับผู้ที่ทำการคัดกรองหน้าโรงเรียนเพียง 3 คนเท่านั้น จัดอยู่กลุ่มเสี่ยงต่ำ อีกทั้งผู้ปกครองไปโรงเรียนครั้งสุดท้ายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เกิน 2 สัปดาห์มาแล้ว และจากการคัดกรองของโรงเรียนก็ไม่พบว่ามีครูหรือนักเรียนป่วย

'สุชาติ'ลุยตรวจด่านสระแก้ว

ที่ห้องประชุมด้านศาลากลางคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเอิธรรัตน์ นวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรพันธ์ สุวัฒน์สุลี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม นายสุชาติกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ในขณะนี้ยังมีความน่าเป็นห่วงและมีความกังวล อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานที่เข้ามาตามตะเข็บแนวชายแดน อาจทำให้เกิดการระบาดในระลอก 2 ขึ้นได้

เชียงรายเรียกขเรย์เมียนมา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดนยังคงน่าห่วงในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.เชียงราย นายประจัญปรีชญ์สุกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ปัจจุบันถูกมอบหมายภารกิจให้สกัดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา อาจจะมีพาาโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ใกล้ชิดผู้ถูกคัดกรองที่เดินทางด้วย นายประจัญกล่าวว่า ที่ผ่านมายังมีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเล็ดลอดสายตากรองกำลังคุ้มกันชายแดนเข้ามาในพื้นที่เป็นระยะ จากนี้ไปต้องเข้มงวดกวดขันกันให้มาก จะให้เครือข่ายสาธารณสุข หรือ อสม.ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชม.สแกนบุคคลในหมู่บ้านชุมชนชายแดนทั้งหมดอีกครั้ง ทำกันแบบเข้มงวด หรือเรียกขเรย์บุคคลกันใหม่อีกรอบ อย่าให้มีการลักลอบเข้ามาโดยเด็ดขาด

กาญจนตั้งจุดตรวจ6ด่าน

ที่อาคารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายรินทร์ ทรงนิพิฏกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดจุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

นายรินทร์กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา กาญจนบุรีตั้งจุดตรวจ 6 จุด ดังนี้ 1.จุดตรวจถาวร ไทรโยค หมู่ 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 3.จุดตรวจร่วมบ้านจอยอ้อย หมู่ 4 ต.ปรางค์เปล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 4.จุดตรวจร่วมสะพานรันตี หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 5.จุดตรวจร่วมบ้านน้ำเกี๋ หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ 6.จุดตรวจร่วมบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี รวมทั้งช่องทางธรรมชาติที่มีมากกว่า 40 แห่ง โดยยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและสอดส่อง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที

ตราดปิดจุดผ่านแดนการค้า

ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด หลังจากรัฐบาลและ ศบค. ปิดชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยอนุโลมให้รถยนต์ขนส่งสินค้าสามารถเข้าไปส่งสินค้าได้ แต่คนขับรถยนต์ต้องกลับเข้ามาภายใน 7 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้น จะต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่ในส่วนช่องทางจุดผ่านแดนการค้า หรือจุดผ่อนปรนการค้าไม่อนุญาตทำให้เกิดปัญหาที่ จ.ตราด คือจุดผ่อนปรนบ้านหมื่นด่าน อ.บ่อไร่ และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านท่าเส้น อ.เมืองตราด การค้าหยุดชะงัก ผู้ค้าได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการนำวัสดุก่อสร้างเข้าไป

นายกานต์วัน พุทธิเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เปิดเผยว่า จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหมื่นด่านติดต่อกับ อ.สังขละบุรี จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ก่อนการปิดด่านมีการค้าขายทุกวัน มีพ่อค้า 10-20 ราย ส่ง

สินค้าและซื้อสินค้าเข้าออกในจุดผ่อนปรนการค้า รวมทั้งเปิดตลาดค้าขายชายแดนในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว แต่เมื่อปิดชายแดนจึงต้องปิดช่องทางทั้งหมด

“มีการประชุมร่วมกันกับพ่อค้าชายแดนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชายสินค้าทางการเกษตรและเคมีภัณฑ์ที่ต้องการนำสินค้าไปขายใน อ.สังขละบุรี จ.พระตะบอง แต่ทางอำเภอบ่อไร่ได้ขอให้ทางพ่อค้าประสานไปยังนายอำเภอสังขละบุรี ขอให้ทำหนังสือมายังอำเภอบ่อไร่ เพื่อยืนยันความต้องการทราบว่านายอำเภอสังขละบุรีได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการ จ.พระตะบอง เพื่อประสานงานในเรื่องนี้ และจะทำหนังสือมาแจ้งให้ทางอำเภอบ่อไร่ทราบต่อไป หากมีความจำเป็นก็จะนำเสนอให้ทางผู้ว่าราชการ จ.ตราด ต่อไป” นายกานต์วันกล่าว

อินเดียติดเพิ่ม 9.5 หมื่นราย

กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่อีกครั้งที่ 95,735 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4,465,863 ราย ทำให้อินเดียยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก รองจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 6.3 ล้านคน

กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวน 1,172 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 75,062 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตของอินเดียนั้นมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล

กระทรวงสาธารณสุขอินเดียแถลงว่า การเพิ่มขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นผลมาจาก การเพิ่มการตรวจเชื้อที่มากขึ้นถึง 1 ล้านชุดต่อวัน อย่างไรก็ตาม เกิดความห่วงกังวลว่าการแพร่ระบาดกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตเนื่องจากเชื้อเริ่มระบาดจากเมืองใหญ่ๆ ไปยังเมืองเล็กๆ ที่ห่างไกลมากขึ้น

‘ทรัมป์’ รั้งปกปิดความจริง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา อ้างเนื้อหาจากหนังสือเรื่อง “เรจ” หนังสือเล่มใหม่ของบ็อบ วู้ดเวิร์ด ผู้สื่อข่าวที่ออกมาแฉคดีย่อตราดอันอื้อฉาว ที่ได้เคยสัมภาษณ์โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มา 18 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน ถึงกรกฎาคมปีนี้ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ รั้งทราบดีว่าโควิด-19 เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงถึงชีวิตมากกว่าไข้หวัดใหญ่อื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นในสหรัฐฯ แต่ต้องการลดทอนความสำคัญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ต้องการให้ประชาชนแตกตื่น

โดยทรัมป์ยอมรับกับวู้ดเวิร์ดว่า ไวรัสโคโรนานั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต ตั้งแต่ก่อนจะมีการยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกในสหรัฐฯ ทรัมป์ประณามว่า ตนตระหนักถึงความร้ายแรงของเชื้อโควิด-19 ดีกว่าทำที่ที่แสบออกไป เพราะมันเป็นโรคแพร่ระบาดได้ผ่านทางอากาศ ร้ายแรงกว่าการติดต่อจากการสัมผัส แต่หาใจเข้าไปก็ไม่สามารถติดโรคได้แล้ว

ทั้งนี้ ทรัมป์กล่าวกับวู้ดเวิร์ดหลังจากทำเนียบขาวประกาศให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติว่า เขาพูดเช่นนั้นก็เพราะเขาเพียงแต่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้สาธารณชนหันเหความสนใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต้องการสร้างความมั่นใจรวมถึงความเข้มแข็งให้กับผู้คน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หน้า 10

‘สาธิต’ยันสธ.เร่งบรรจุขรก.รุ่นโควิดก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลักการของการบรรจุข้าราชการรุ่นด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องอยู่ใน 24 สายงาน 45,684 อัตรา ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รอบ และยังคงเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าและฝ่ายสนับสนุนที่อยู่ใน 24 สายงาน บางส่วนที่มีปัญหา เช่น อัตราเต็มลาออกแต่ไม่ได้บันทึก หรือลงข้อมูลไม่ถูกต้อง และผู้ตกหล่นจากการไม่ได้ลงข้อมูล ประมาณ 1,000 ตำแหน่ง จะนำเข้าสู่ประชุม อ.ก.พ.สธ. วันที่ 11 กันยายนนี้ เพื่อพิจารณาและเยียวยา และจะส่งผลที่ได้จากการประชุมไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ประสานไว้แล้ว เพื่อบรรจุในส่วนที่เหลือให้ครบให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายนนี้

“ส่วนสายงานที่ปฏิบัติงานด้านหน้าและสนับสนุนในช่วงโควิด-19 ไม่ได้อยู่ใน 24 สายงาน หากมีตำแหน่งเหลือจากการบรรจุทั้ง 24 สายงานแล้ว จะหารือกับ ก.พ.ว่า จะสามารถนำมาใช้บรรจุทดแทนได้หรือไม่ หากทำได้จะเร่งรัดดำเนินการทันที โดยใช้ระบบอาวุโสและประสบการณ์ทำงานมาพิจารณา ขอยืนยันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าที่เหลือจะได้รับการเยียวยา ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทำเต็มที่ เพื่อให้บรรจุครบ 45,684 อัตรา ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ตามมติ ครม. และผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.พ.สธ.” นายสาธิตกล่าว